

M.หาดใหญ่

ก้าวต่อไปบนเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเอกชนของภาคใต้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นจากอุตสาหกรรมเป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ถึง 80 ปีมาแล้ว ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบริหารพัฒนาจนมีสถานะระดับอุดมศึกษาเป็นของตนเอง

ภายใต้การดูแลถึงระดับรองคณบดีมี 6.ประติมากรรม ศิลปกรรม และ 6.บริหารธุรกิจ 6.วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และ 6.บริหารนิเทศศาสตร์ ซึ่งเข้ามาเป็นผู้บริหารใหม่ ร่วมกับอธิการบดีด้านการศึกษา เปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ให้สามารถเรียนรวมในภาคใต้

ภายใต้การนำโดยวิทยานิพนธ์นานาชาติที่มีทั้งภาค DSI มหาวิทยลัยและก้าวสู่ความเป็นนานาชาติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ภายหลังจากการเปิดอาคาร U-Plaza อย่างเป็นทางการเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา เนื่องจากทางสถาบันมองว่า ความพร้อม

ของคณาจารย์และอาคารสถานที่ที่พร้อม ขณะนี้ สามารถก้าวต่อไปได้ขณะแผนการนี้ ที่ต้องการจะก้าวไปสู่ความเป็นสากล และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ

รศ.ดร.วัน เทพสิทธิ์ อธิการบดี ม.หาดใหญ่ กล่าวถึงเรื่องการบริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำว่า ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ถือว่าการจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ก็กำลังศึกษาว่าระบบอเมริกัน หรือแบบอังกฤษ แบบอเมริกันดีกว่า แบบอังกฤษดีกว่า แบบอเมริกันดีกว่า แบบอังกฤษดีกว่า 2.ผลิตผลงานวิจัยในศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะการยกย่องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในภาคใต้ บริหารการงานวิชาการที่ทันสมัย แบบที่เป็นที่นิยมทั้งสังคมได้ และ 4.ก้าวสู่ระดับโลกพร้อม



จากที่จริงยังมีทั้งมหาวิทยาลัยมหาวิทยลัยที่นำเป็นแนวทางในการวางแผน ปฏิบัติงานของสถาบัน โดยมีกรอบงานในด้านต่างๆ เช่น สร้างอาคารสถานที่ การพัฒนาบุคลากรภายในสถาบัน "เรามีการอบรมให้อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นครู ให้อาจารย์ทันสมัย เน้นพฤติกรรมในการผ่านการทำระบบคุณวุฒิอย่างง่าย" ดร.วัน

การมีอาคารสถานที่ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาได้ เป็นสิ่งที่ทางสถาบันมองว่าเป็นความจำเป็น หากมองจากบัณฑิตศึกษาในวงกว้าง สามารถสร้างสังคม สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาของตนเองได้ ทำให้สถาบันมีความทันสมัยอย่างเหมาะสมจะก้าวต่อไปได้

เนื่องจากการมีสถานที่ที่ไว้ศึกษาสามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยคือห้องเรียนออนไลน์ที่ทันสมัยบนระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ศึกษาสามารถดูผลการเรียน หรือการรับฟังคำวิจารณ์และคำแนะนำ อ.วิรัตน์ สังขะศรีน สติสารภักดิ์

อ.ประจักษ์ ธีรพันธุ์



รศ.ดร.วัน เทพสิทธิ์

อ.วิรัตน์ สังขะศรีน

อ.ศิริ อรรถนิษฐ์ สติสารภักดิ์

กล่าวว่า "การส่งเสริมอาจารย์ที่ถือปณิธานศึกษาศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์ไม่แตกต่างจากการได้ไปรับไปปลูกพืช" โดยในภาคเหนือมีการสร้างบัณฑิตศึกษา เช่นเดียวเช่นด้านวิจัยหรือวิจัยทางองค์การที่ถือว่ามีความสำคัญกับสังคมของภาคใต้ที่สนใจในการส่งเสริมพัฒนา

แผนสี่หมื่นอยู่ใกล้กับภาคใต้ที่เริ่มต้นไปจนถึงคือ วิทยาลัยนานาชาติที่เริ่มตั้งแต่ปี 2551 ที่ผ่านมามีจำนวนนักศึกษาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่มากก็ แต่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมีแผนที่จะเปิดภาคใต้ไปยังต่างประเทศมากขึ้น

อ.วิรัตน์ สังขะศรีนกล่าวว่า จะมีการเพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น มีการส่งอาจารย์ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงมีความร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอื่นที่สนใจ โดยมีแผนจะโรดโชว์ไปในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ไต้หวัน เป็นต้น และจะเน้นด้านความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศด้วย

โดยคุณประจักษ์กล่าวว่า มหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนที่เห็นความสำคัญหรือระดมทุนทางบริหารงานต่างๆ เพราะวิทยาลัยนานาชาติสามารถรับทุนได้เป็นอีกภาค ซึ่งหากทำสำเร็จก็จะสามารถทำให้มีความแตกต่างกับสถาบันในระดับอื่น ที่ถือว่าการพัฒนาการดำรงชีวิตให้มีความเหมาะสมและเจริญก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและเทคโนโลยีการพาณิชย์ในประเทศให้ด้วย

นอกจากนี้ ด้วยความที่ภาคใต้เป็นเมืองอุตสาหกรรมภาคใต้โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มีไม่แพ้ภาคอื่นๆ ภาคใต้ก็มี มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพทางด้านการศึกษาอยู่เช่นกัน ทั้งนี้ความจำเป็นของภาคใต้ที่มีภาคเหนือ โดยไม่ยอมหวังภาคอื่นในการศึกษา ส่วนความต้องอย่างอื่น



ตามแผนเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย จะเริ่มมีการเปิดหลักสูตร Mini MBA เป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้บริหาร เพราะจากการสำรวจพบว่า คนในภาคใต้มีความต้องการจะเรียนในภาคใต้เพื่อความสะดวก และหลักสูตรที่เป็นบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย ที่จะเปิดหลักสูตรบัณฑิตที่เรียนแบบออนไลน์มหาวิทยาลัยที่คิดการณ์ที่มุ่งเน้นความรู้ให้ทันสมัย

การก้าวสู่ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี จึงเป็นก้าวที่สำคัญของสถาบันการศึกษาในภาคใต้ที่จะมาเสริมสร้างการศึกษาที่ควบคู่กันไปกับประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อไทยโดยอ้อมหวังภาคอื่นในการศึกษา ส่วนความต้องอย่างอื่น